

สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
๑. ผู้ที่ได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เรียบร้อยแล้ว				
๑.๑ ผู้ที่นำเสนอที่ประชุมฯ				
๑	อ.ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิ์สันติ	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๒	อ.ดร.พรเทพ โรจนวสุ	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๓	อ.ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๔	อ.ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล	ศิลปศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๕	อ.ดร.วชิราภรณ์ ทิพย์สุวรรณ	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๖	อ.ดร.เนติ เงินแพทย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๗	อ.ดร.สุรศักดิ์ ใจเขื่อนดี	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๘	อ.ดร.กฤษชัย พูลเจริญ	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๙	อ.ดร.เอื้อมพร ทิพย์เดช	ศิลปศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๑๐	ผศ.ดร.จงลักษณ์ พาหะชา	วิศวกรรมศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๑๑	ผศ.ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาวร	พยาบาลศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๑๒	อ.อารยา รวณสำราญ	สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๑๓	อ.ดร.อดิษฐ์ อำนวยพรเลิศ	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๑๔	อ.ดร.สุภาวดี บุญทา	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๑๕	อ.วารุณี จันทร์ทอง	นิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๑๖	อ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ	นิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๑๗	อ.ดร.ศิริพร แพรศรี	วิทยาลัยการจัดการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๑๘	อ.อรญา อนุกุล	รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๑๙	อ.วิลาสินี วดีศิริศักดิ์	รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๒๐	อ.ดร.วิทยา ชัยวังเย็น	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
๒๑	อ.ดร.กฤตปภัช ตันตติอมรกุล	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๒๒	อ.ดร.ธัชพล เมธารัฐกุล	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๒๓	อ.ดร.वलันต์ คำสนาม	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๒๔	อ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ	นิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๒๕	อ.กฤษฏา ใจแก้วทิ	นิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๒๖	อ.องอาจ มณีใหม่	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๒๗	ผศ.ดร.สุภัค มหัทธนพรอค	เกษตรศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
๒๘	อ.ดร.ดำรงค์ อมรเดชาพล	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๒๙	อ.ธเนศ ทองเดชศรี	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๓๐	อ.นสพ.สมชาติ ณะ	เกษตรศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๓๑	อ.ดร.สุกัลยา ภูทอง	เกษตรศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๓๒	อ.ดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก	เกษตรศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๓๓	อ.ดร.ณภัทร ศรีรักษา	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๓๔	อ.ดร.ศุสิทธิ์ คำชมภู	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๓๕	อ.ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน	วิทยาการจัดการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๓๖	อ.ดร.บัณฑิต ทิพย์เดช	ศิลปศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๑.๒ ผู้ที่อยู่ระหว่างรวบรวมสรุปผลการประเมินของประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำเสนอที่ประชุม				
๓๗	อ.ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรวบรวมสรุปผลการประเมินฯ เพื่อเสนอที่ประชุมฯ
๓๘	อ.ดร.วัชรภรณ์ ปรีดาภิรมย์	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรวบรวมสรุปผลการประเมินฯ เพื่อเสนอที่ประชุมฯ
๓๙	ผศ.ดร.อัยเรศ เขี่ยมพันธ์	วิทยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรวบรวมสรุปผลการประเมินฯ เพื่อเสนอที่ประชุมฯ
๔๐	อ.ดร.อรอำไพ จำภา	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรวบรวมสรุปผลการประเมินฯ เพื่อเสนอที่ประชุมฯ
๔๑	อ.ดร.สุริวัลย์ บำรุงไทย	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรวบรวมสรุปผลการประเมินฯ เพื่อเสนอที่ประชุมฯ
๔๒	อ.ดร.บุญช่วง บุญสุข	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรวบรวมสรุปผลการประเมินฯ เพื่อเสนอที่ประชุมฯ
๔๓	อ.ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรวบรวมสรุปผลการประเมินฯ เพื่อเสนอที่ประชุมฯ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
๑.๓ ผู้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมฯ				
๔๔	อ.ดร.ธารวรัตน์ มาลัยเถาว์	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๔๕	อ.ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๔๖	ผศ.ดร.อัจนราภรณ์ ดวงใจ	วิทยาศาสตร์การแพทย์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๔๗	ผศ.ดร.จิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม	วิทยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๔๘	อ.ณรงค์ นวลเมือง	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๔๙	อ.ดร.ปิยะวรรณ เอ็มอิมอนันต์	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
๑.๔ ผู้ที่นัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ				
๕๐	พันตรี ทพ.อานันท์ จักรอิศราพงศ์	ทันตแพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
๕๑	อ.ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์	วิทยาลัยพลังงานฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
๕๒	อ.ดร.สิทธิชัย สีวิวัฒน์วงศ์	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
๕๓	อ.ดร.กานต์พิชชา กองคนขวา	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
๑.๕ ผู้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ				
๕๔	อ.อังคณา ปานเทือก	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๕๕	อ.ดร.วิพนมณัททร พุทธรโรตม์ผล	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๑.๖ ผู้ที่เสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ				
๕๖	อ.ยีนยง กันทะเนตร	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการประเมิน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
๕๗	อ.สุดาร์ตน์ อากหาญ	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสรุปผลการประเมิน
๒. ผู้ที่รอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ				
๕๘	รศ.ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย	วิศวกรรมศาสตร์	ศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๕๙	อ.ดร.วาริษฐ์ มัชฌมบุรุษ	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๖๐	ผศ.ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๖๑	อ.ดร.นิตติ เอี่ยมชื่น	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๖๒	อ.ดร.สมคิด ยาเคน	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๖๓	ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล	วิทยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๖๔	รศ.ดร.ภพแก้ว พุทธิรักษ์	วิทยาศาสตร์	ศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๖๕	อ.รตนพรราช ลุชาติ	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๖๖	อ.ชิตพงษ์ โพธิ์รังสิยากร	ศิลปศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๖๗	อ.ดร.วีระพงษ์ กิตติวงศ์	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๖๘	อ.ดร.บังอร สวัสดิ์สุข	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๖๙	ผศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ	วิทยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๗๐	อ.อดิสร ประสิทธิ์ศักดิ์	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๗๑	อ.วีระชัย ศิลประกอบ	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๗๒	ผศ.ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน	วิศวกรรมศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๓. ผู้ที่รอผลทาบทามจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ				
๗๓	อ.ปรียนตร วิไลรัตน์	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ
๗๔	อ.ดร.สรายศ ร่าเรืองใจ	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ
๗๕	อ.เสกสรรค์ ทองดีบ	แพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ
๗๖	อ.ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์	แพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ
๗๗	ผศ.มนตรา พงษ์นิล	รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
๓๘	อ.ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๓๙	อ.คมกฤต เมฆสกุล	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้ที่ขอรายชื่อจากประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ				
๔๐	ผศ.ดร.นุจิรา ทาตัน	วิทยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๔๑	อ.ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๔๒	อ.อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๔๓	อ.ดร.อัมเรศ เทพมา	สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๔๔	ผศ.ดร.สาโรจน์ จินประชา	วิทยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๔๕	อ.ดร.จักรพงษ์ จำรูญ	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๔๖	อ.ดร.อภิศักดิ์ วิทยาประภากร	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๔๗	อ.เอกชัย แผ่นทอง	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๔๘	อ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๔๙	ผศ.ดร.ลือชา ลดาชาติ	วิทยาลัยการศึกษา	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๕๐	อ.วีระยุทธ หอมชื่น	นิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๕๑	ผศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพระะ	แพทยศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๕๒	ดร.กฤษดา ตามประดิษฐ์	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๕๓	ดร.บัลวี ยคน้อย	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา
๕. ผู้ที่อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ				
๕๔	ผศ.ดร.วิจิตรา มีเหลือ	วิทยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
๕๕	ดร.ตระกุล พรหมจักร	เกษตรศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
๕๖	อ.ณรงค์ ใจเที่ยง	แพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
๕๗	ผศ.ดร.ไพศาล จีฟู	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ